

ศธ.-กก.บึงเพิ่มมีคคุเทศก์-ครูพละ

นำเสนอเมื่อ : 6 ต.ค. 2558

“ดาวพงษ์” หรือ “กอบกาญจน์” คดีกิจกรรมหลัง 14.00 น. บึงไอบีเดียผลิตมีคคุเทศก์ป้อนท่องเที่ยวไทย
ใช้พลศึกษาเป็นหนึ่งในเมนูกิจกรรมเสริม พร้อมรวมผลิตครูพลศึกษาป้อนโรงเรียนขาดครูจบตรงเอก همینแห่ง

วันนี้(5 ต.ค.) ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) พล.อ.ดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ รุมว.ศึกษาธิการได้หารือร่วมกับ
นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รุมว.การท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) โดย พล.อ.ดาวพงษ์ เปิดเผยว่า
ได้มีการหารือถึงนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ซึ่ง กก.จะเข้ามาช่วยในส่วนของกิจกรรมหลังเวลา 14.00
น.ซึ่งมีทั้งในส่วนของพลศึกษา โดยปกติในหลักสูตรการเรียนการสอนจะสอนพลศึกษา 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
เมื่อมีกิจกรรมนี้จะเสริมเรื่องพลศึกษาเข้าไป แต่ไม่ใช่การเรียนกฎกติกาเหมือนชั่วโมงเรียนปกติ แต่จะให้เล่นเกม
หรือแข่งกีฬาแบบคละชั้นเรียน เป็นต้น นอกจากนี้จะร่วมกันผลิตมีคคุเทศก์
โดยในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการจะมีมีคคุเทศก์น้อย มีคคุเทศก์ระดับอาชีวศึกษา
และอุดมศึกษาอยู่แล้วซึ่งก็จะมาเสริมในส่วนนี้ให้เข้มแข็งขึ้น

**อีกทั้งจะร่วมกันผลิตครูพลศึกษาซึ่งยังขาดครูที่จบพลศึกษาโดยตรงอีกประมาณ 10,000 คนใน 10,000
โรงเรียน** ซึ่งโรงเรียนที่ไม่มีครูจบพละโดยตรงแต่ก็มีครูสอนพละที่ใช่ประสบการณ์สอน
ซึ่งส่วนหนึ่งจะมีการอบรมครูกลุ่มนี้ใหม่มีความรูตรงตามหลักสูตรขณะเดียวกัน
ตนขอใ้กก.ไปสำรวจตัวเลขความขาดแคลนมีคคุเทศก์ในแต่ละภาษาที่ว่าขาดอยู่มากให้ชัดเจนเพื่อผลิตบุคลากรได้
ตรงตามความต้องการ

ด้านนางกอบกาญจน์ กล่าวว่า ขณะนี้การท่องเที่ยวของประเทศไทยมีการขยายตัวมาก โดยในปี 2558
มีนักท่องเที่ยวเกือบ 29 ล้านคน และคาดว่าในปีหน้าจะมีนักท่องเที่ยวถึง 30 ล้านคน
ขณะที่มีมีคคุเทศก์ที่ทำงานจริงเพียง 20,000 กว่าคน ซึ่งเป็นตัวเลขที่ไม่สอดคล้องกัน ดังนั้น
การให้เด็กในโรงเรียนได้เรียนหลักสูตรมีคคุเทศก์ก็จะทำให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี
เป็นการสร้างคนรองรับการขยายตัวของการท่องเที่ยวทำให้มีคคุเทศก์น้อยได้มีความเข้มแข็งในเรื่องภาษาอังกฤษ
และภาษาอื่นๆมากขึ้น ซึ่ง

กก.จะขยายการท่องเที่ยวเป็นการท่องเที่ยวในระดับท้องถิ่นทั้งในส่วนนักท่องเที่ยวต่างชาติและคนไทยเอง
โดยเราหวังว่านอกจากเด็กจะได้เป็นไกด์ท้องถิ่นที่มีความรู้ประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นของตนเองแล้วยังมีรายได้เพิ่มเติม
มด้วย“

ที่มา [หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันที่ 5 ตุลาคม 2558](#)